



Journal of Medicine and Health Sciences

Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University

บทบรรณาธิการ

ในการส่งบทความเพื่อจะลงเผยแพร่ในวารสารวิชาการนั้น การเตรียมบทความให้ถูกต้องและเหมาะสม จะมีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้บทความนั้นได้รับพิจารณาเผยแพร่ในวารสาร งานวิจัยที่ถึงแม้จะดีเพียงใด แต่ถ้าการเตรียมบทความไม่เหมาะสม เช่น อ่านแล้วเข้าใจยาก การเขียนสับสน การใช้สถิติ รูปภาพหรือตารางประกอบไม่เหมาะสม ภาษาที่ใช้ไม่เหมาะสม หรือการแปลความหมายที่ไม่อธิบายผลหรืออธิบายความมากเกินไปจนเกินขอบเขตของงานวิจัย ก็ทำให้บทความนั้นถูกบอกล้าง (Reject) การลงเผยแพร่ได้ข้อผิดพลาดของการเตรียมต้นฉบับบทความที่พบได้บ่อยเรียงตามลำดับ ดังนี้ การเขียนวิธีการวิจัยไม่ชัดเจน บรรยายผลการศึกษามั่วซั่วไม่ชัดเจน การสรุปผลไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย การอ้างอิงเอกสารไม่ถูกต้อง การใช้ตารางประกอบไม่เหมาะสม การวิจารณ์ผลที่เกินขอบเขตการวิจัย และการไม่ให้คำนิยามของคำศัพท์ต่างๆ ในการวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้เหตุผลอื่นๆ ที่พบเป็นสาเหตุของการปฏิเสธบทความ เช่น การเตรียมบทความไม่ถูกต้องตามที่วารสารกำหนด การเลือกวารสารที่ไม่เหมาะสมกับบทความ การเขียนบทความที่ไม่มีความสอดคล้องกันในส่วนต่างๆ เช่น วิธีการศึกษา ขาดสมมติฐานการวิจัย บทความที่ขาดจุดมุ่งหมายและไม่มีการสรุปหรือสรุปไม่ตรงประเด็น และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น การเขียนบทความที่ดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน โดยการเขียนบทความเป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัย และการเขียนบทความที่ดีจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำวิจัย เช่น มีจุดมุ่งหมายและสมมติฐานของการศึกษาที่ชัดเจน มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม การใช้สถิติที่ถูกต้อง การรายงานผลและวิจารณ์ผลการศึกษาคิดรอบคอบและไม่เกินขอบเขตของผลการศึกษา เพื่อที่จะให้บทความได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ ผู้นิพนธ์จำเป็นต้องทราบมุมมองของบรรณาธิการที่มีต่อบทความ โดยบทความที่ดีในมุมมองของบรรณาธิการควรมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ชื่อเรื่องต้องชัดเจนและจำเพาะ บทคัดย่อต้องบรรยายความของเนื้อเรื่องที่ตามมาได้ดี จำเพาะต่อเรื่องและมีความยาวที่เหมาะสม บทนำและที่มาของปัญหาควรสั้น กระชับ ชัดเจน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ คำถามของการวิจัยอย่างชัดเจน การอ้างอิงเอกสารต้องสอดคล้องกับข้อความที่ทันสมัย วิธีการศึกษาต้องบรรยายอย่างชัดเจนสามารถทำซ้ำได้ และมีการใช้สถิติอย่างเหมาะสม การใช้รูปภาพและตารางประกอบที่เหมาะสมสามารถบรรยายความด้วยตนเอง และสนับสนุนการสรุปได้เป็นอย่างดี การวิเคราะห์ผลต้องอยู่ในขอบเขตการศึกษา และสามารถชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ค้นพบสามารถตอบคำถามการวิจัยได้อย่างไร สามารถนำไปใช้ได้อย่างไร และอาจแนะนำสิ่งที่ควรศึกษาต่อไป ทักษะในการเขียนบทความ ต้องชัดเจน ใช้ภาษาทางการถูกต้องและเป็นตรรกะ และที่สำคัญที่สุดต้องถูกต้องตามรูปแบบการเขียนวารสาร สำหรับข้อแนะนำต่างๆ ในการเขียนบทความที่ดีนั้นจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

บรรณาธิการ